



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประสานงานและอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Driving Excellence in Public Governance
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการประสานงานและอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางเพื่อเข้า
ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Driving Excellence in Public Governance ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยวิธีสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจ้างในครั้งนี้
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางสำนักงาน กสทช. หรือของ
ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
ตามระเบียบของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ
๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. คุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางที่ใช้สอบราคาจ้างเหมาบริการประสานงานและอำนวยความสะดวกสำหรับ
การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Driving Excellence in Public Governance
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๘,๐๒๗.๘๓ บาท (หนึ่งล้าน -เจ็ดแสนเก้า
หมื่นแปดพันยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วย
แล้ว

/กำหนดยื่น ...



กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๑ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๖๖๗ หรือ ๓๓๖๗ ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้น เท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบ มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายพวกเพียร สุนทรลิต)

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการ กสทช.

